

(สำเนา)

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง นั้น

บัดนี้ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลำดับที่ ๒ - ๘ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวผู้เข้ารับ การประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลขประจำตัวผู้สอบ แข่งขันในตำแหน่งเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๑	๖๗๔๐๒๒	นางสาวเยาวลักษณ์ มาลัยทอง
๒	๖๗๔๐๑๐	นางสุพิศรา นำสงค์

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ ชั้น ๑ อาคารกระทรวงการคลัง

เลขประจำตัวสอบ	เวลา	กิจกรรม
๑ - ๒	๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.	รายงานตัว และส่งใบสมัคร (ฉบับจริง) พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
	๑๓.๓๐ เป็นต้นไป	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) อัครุตม์ สนธยานนท์
(นายอัครุตม์ สนธยานนท์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

ปิระม

(นางสาวกนกวรรณ กองพิทักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ